



ที่ ศธ.๐๔๐๔๒/ ๓๒๑๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ ก.ค. ๐๓๐๕/ว ๒๐

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ซักซ้อมความเข้าใจ กรณี การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ในเขตพื้นที่ราชพัสดุ โดยขอให้หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่และการดำเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุที่มีสภาพเป็นป่าไม้หนาแน่น ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยั้งที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น กีดขวางการใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือกีดขวางสายไฟฟ้าหรืออาจโค่นล้มจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือเป็นการตัดต้นไม้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม เป็นต้น หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องตัดโค่นต้นไม้ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวให้รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงรวมทั้งสาเหตุความจำเป็นโดยเปรียบเทียบผลดีและผลเสียในการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๒ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่รักษ์ ที่ ก.ค. ๐๓๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นผลดีและผลเสียต่างๆ ให้รอบคอบก่อนตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิน นาคุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๗๗๕๔-๑๒๒๒ ต่อ ๑๒

โทรสาร. ๐-๗๗๕๔-๑๒๒๒ ต่อ ๒๐



ที่ กค ๐๓๐๕/ว ๒๐

กรมธนารักษ์

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้อันเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีสภาพเสื่อมโทรมและมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุสำคัญหลายประการ เช่น การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า การเผาป่า การบุกรุกทำลายป่า ซึ่งการที่พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศลดลงอย่างมากได้ส่งผลกระทบต่อ การควบคุมระบบนิเวศโดยรวมอย่างชัดเจน แนวโน้มในการเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ มีความถี่และความรุนแรง มากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ และปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรมธนารักษ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับ นโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันที่รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ในเขตพื้นที่ราชพัสดุ โดยขอให้ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่และดำเนินการใดๆ ในที่ราชพัสดุที่มีสภาพเป็นป่าไม้หนาแน่น ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผล และความจำเป็นอย่างยั้งที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น กีดขวางการใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือกีดขวางสายไฟฟ้า หรืออาจโค่นล้มจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือเป็นการตัดแต่งต้นไม้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องตัดโค่นต้นไม้หรือป่าไม้ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ให้รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น โดยเปรียบเทียบผลดีและผลเสียในการดำเนินการ พร้อมทั้งความเห็นที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ ทาราทันสกุล)  
อธิบดีกรมธนารักษ์

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๕๓๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๙๐